

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๒๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code หลักเกณฑ์การประเมิน และใบสมัครฯ

ด้วย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีการจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สรรหาบุคคลที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๕ ประเภท ดังนี้

๑. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๒. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๓. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๔. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในชุมชน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๕. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ในการนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สรรหาบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประเมินและใบสมัครจาก www.pmnidat.go.th หรือ

/QR Code...

QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งผลงานได้โดยตรงในรูปแบบรูปเล่มและ Electronic File (Microsoft Word และ PDF File) ไปยังกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tyr.hadc@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวกิ่งดาว บัตรพิมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๔๒ ๑๘๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทอดชาติ จัยพงษ์)
ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๙๕

หลักเกณฑ์การพิจารณาและใบสมัคร ฯ

